

Hanel 40 năm hòa trong dòng chảy đổi mới và phát triển của đất nước

16:01 17/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Dấu mốc kỷ niệm 40 năm vừa là mốc son quan trọng trong hành trình xây dựng và phát triển, vừa tái khẳng định Hanel đóng vai trò tiên phong trong ngành công nghiệp công nghệ cao, trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô và cả nước...

Ngược thời gian trở về điểm mốc ngày 17/12/1984, Công ty Điện tử Hà Nội (nay là Công ty cổ phần Hanel) được thành lập, mang trên mình nhiệm vụ nghiên cứu sản xuất, lắp ráp, sửa chữa các sản phẩm điện tử, máy thu hình, radio, với kỳ vọng là doanh nghiệp tiên phong trong ngành điện tử - tin học tại Việt Nam.

Từ một cơ sở nhỏ tại A12 Khương Thượng với hơn 20 nhân sự, sau 40 năm xây dựng và phát triển, Hanel đã vươn mình trở thành một công ty lớn mạnh với 37 công ty thành viên, liên doanh, liên kết, cùng đội ngũ hơn 12.000 nhân viên, trong đó có hàng nghìn cán bộ khoa học và kỹ sư trình độ cao.



Các đại biểu tham dự kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Công ty CP Hanel.

Nhìn lại hành trình ấy, Hanel tự hào ghi dấu ấn của mình ở các giai đoạn như: năm 1993, Hanel thành lập Khu công nghiệp Sài đồng B - khu công nghiệp tập trung của Hà Nội và cả nước.

Năm 1994, sau 10 năm thành lập, Hanel đã trở thành doanh nghiệp tại Việt Nam cung cấp ra thị trường sản phẩm ti vi thương hiệu Việt Nam - TV Hanel, đánh dấu tên Hanel trên bản đồ ngành công nghiệp điện tử Việt Nam. Cũng trong năm này, Hanel đã thành lập Công ty cổ phần tại Hà Nội và cả nước - Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa - hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp phụ trợ...

Năm 1996, Hanel cũng là doanh nghiệp của cả nước thực hiện liên doanh với đối tác nước ngoài trong xây dựng và khai thác khách sạn Hà Nội Daewoo, một trong những khách sạn 5 sao đầu tiên của Hà Nội sau Đổi mới.

20 năm sau, vào năm 2004, Hanel là một trong những doanh nghiệp của cả nước thực hiện thí điểm chuyển đổi hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, kỷ nguyên của công nghệ số và

chuyển đổi số, Hanel tiên phong cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho quản lý giao thông vận tải đường bộ tại Việt Nam với sản phẩm Giải pháp giao thông thông minh trên nền bản đồ số, được Tổng cục Đường bộ Việt Nam bấm nút vận hành thử nghiệm tháng 1/2016 và được chính thức triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/1/2017.

Bên cạnh giải pháp giao thông thông minh trên nền bản đồ số, Hanel còn được biết đến với hệ thống camera giám sát giao thông; Giải pháp phần mềm quản lý visa điện tử E-visa; các giải pháp an toàn an ninh mạng như: Trung tâm Giám sát và vận hành An toàn thông tin (SOC) theo tiêu chuẩn CREST UL với 3 cấp độ; dịch vụ đánh giá bảo mật Pentest; dịch vụ tư vấn về an toàn thông tin cho doanh nghiệp... và nhiều giải pháp, sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin dành cho khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp.

Ghi nhận những đóng góp quan trọng của Hanel cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho Hanel những danh hiệu cao quý như Huân chương Lao động hạng Ba (1994), Huân chương Lao động hạng Nhì (2009), Huân chương Lao động hạng Nhất (2014). Hanel cũng nhận được nhiều Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc từ Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam...



Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân của Công ty Cổ phần Hanel.

Cùng với đó, Hanel cũng nằm trong danh sách top 10 Công ty Công nghệ uy tín Việt Nam liên tiếp 4 năm 2021 - 2024, Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2022 - 2024; top 10 thương hiệu mạnh ASEAN liên tiếp 3 năm 2022 - 2024, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2020, Giải thưởng thành phố thông minh 2021, Giải thưởng Sao Khuê 2022...

Bước vào thập kỷ thứ 5, Hanel xác định rõ mục tiêu trở thành doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu trong nước và khu vực, định hình chiến lược phát triển đa ngành, sở hữu năng lực sản xuất, chế tạo các nền tảng số, các thiết bị IoT thông minh, các cơ chế tự động thông minh, tập trung cho các lĩnh vực mà nền kinh tế Việt Nam đang cần như nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại, logistics, du lịch, môi trường.

Bà Bùi Thị Hải Yến, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Hanel cho biết: "Hanel sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu nỗ lực lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh, bản lĩnh vượt lên chính mình để xây dựng và phát triển Hanel đạt mục

tiêu trở thành doanh nghiệp tiên phong về công nghệ của Thủ đô và cả nước, như sứ mệnh mà Hanel đã được UBND TP. Hà Nội tin tưởng trao nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu thành lập 40 năm về trước. Để làm được điều đó, Hanel xác định phấn đấu đi đầu trong việc làm chủ công nghệ cao, công nghệ mới, trong các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế như giao thông, môi trường, y tế, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, phát triển hạ tầng thông minh... Trong kỷ nguyên của chuyển đổi số và kinh tế số, chúng tôi xác định công nghệ sẽ tiếp tục là chìa khóa để Hanel giữ vị thế tiên phong trên thị trường. Điều này không phải là mong muốn, mà là quyết tâm của tập thể những người lao động Hanel”

Tổng giám đốc Hanel cũng nhấn mạnh, kỷ nguyên mới mở ra vô vàn thách thức, nhưng cũng mang đến nhiều cơ hội phát triển, bứt phá cho các doanh nghiệp trên toàn cầu, đặc biệt là những doanh nghiệp công nghệ như Hanel. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang tìm lại đà tăng trưởng, với nhiều cơ chế, chính sách thúc đẩy các nguồn lực cùng phát triển; khát khao vượt lên, khát vọng sứ mệnh tiên phong chính là động lực, sức mạnh để Hanel tiếp tục cống hiến và trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu về công nghệ của Việt Nam và khu vực.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã trao bằng khen cho Công ty Hanel cùng 2 tập thể, 6 cá nhân có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, ban lãnh đạo Công ty Hanel đã vinh danh 51 ngôi sao Hanel tiêu biểu và 36 chiến sĩ thi đua cơ sở Hanel tiêu biểu giai đoạn 2014-2024, khẳng định thi đua đổi mới lao động sáng tạo là giá trị cốt lõi, là động lực cho sự phát triển bền vững của công ty.

Đặc biệt, Hanel đã kêu gọi đại biểu tham dự lễ kỷ niệm của công ty thực hành tiết kiệm, không tặng hoa, mà thay vào đó quyên góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo. Tại buổi lễ, tổng số tiền đại biểu và công ty Hanel quyên góp được là 300 triệu đồng và được Hanel trao tặng cho đại diện lãnh đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội ngay tại buổi lễ. Đây vừa là việc làm hay, nghĩa của đẹp trở nhiều ý nghĩa của Hanel trong ngày lễ trọng của mình.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/hanel-40-nam-hoa-trong-dong-chay-doi-moi-va-phat-trien-cua-dat-nuoc>